
BORGARRÁÐ 13. desember 2018: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að 
fá fulltrúa ferðaþjónustunnar á fund borgarráðs - R18120106

Við stjórnkerfisbreytingar færðust ferðamálin í borgarráð. Í ljósi þess að þau mál hafa fengið 
litla athygli og ekki ratað oft á dagskrá borgarráðs þrátt fyrir að hér sé um einn stærsta 
atvinnuveg landsins að ræða er lagt til að fulltrúar samtaka ferðaþjónustunnar verði boðaðir á 
fund borgarráðs til viðræðna og samráðs. 


